

บรรณานุกรม

- เกษม สหายทิพย์. (2540) . **สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย**. นครสวรรค์ : โรงพิมพ์นิวเสรินคร.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542) . **แนวการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา**
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542) . **เอกสารแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกัด**
กรมสามัญศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา. (2542) . **เอกสารชุดการ**
ประกันคุณภาพการศึกษา กรมสามัญศึกษา เล่ม 1 ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาและมาตรฐานและตัวมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กัญญารัตน์ เฟื่องจันทร์ และคณะ. (2543) . **การศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับ**
ประเมินคุณภาพภายนอกตามทฤษฎีของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัด เพชรบูรณ์. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง. กศ.ม. มหาวิทยาลัย
นเรศวร
กระทรวงศึกษาธิการ. (2544) . **เอกสารชุดแนวการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา**
เล่ม 2 แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาผู้รับการประเมิน. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์การศาสนา.
กาญจนา ปานฤทธิ และคณะ. (2548) . **การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินภายใน**
นอกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2. การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง. กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร
เฉลิม บ่อมบุญมี และคณะ. (2548). **การศึกษากะบวนการผลคุณภาพภายในของสถาน**
ศึกษาที่ได้รับประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่ง แก้วแดง. (2544) . **ประกันคุณภาพการศึกษา ทุกคนทำได้ ไม่ยาก**. กรุงเทพฯ :
วัฒนาพานิช
วิรัช ทองยิ้ม และคณะ. (2546) . **วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามราย**
มาตรฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2545-2546.
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง. กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543) . **แนวการประกันคุณภาพภายใน**

สถานศึกษา : เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพมหานคร :

บริษัทพิมพ์ดี จำกัด.

สมคิด พรหมจ้อย และสุพักตร์. (2544) . **การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา.** นนทบุรี :

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. (2547) . **มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา**

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับ

ปรุง พ.ศ. 2547. กรุงเทพฯ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)